

โดย ธรรมาธิปติ

## ดวงชะตาที่โน้มนำไปสู่หนทางที่ดี ขออนุโมทนาบุญด้วย

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของคุณผู้ใช้นามว่า “บีบี” เกิดวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2514 เวลา 15.15 น. กทม. เพศชาย

ดวงชะตานี้ถือว่ามีความดีอยู่หลายดวง และมีโชคที่ดีอยู่หลายโชคตามหลักวิชาโหราศาสตร์การตะ เช่น คชเกศรีโยก ซึ่งจะทำให้เจ้าชะตาเป็นคนใจดี มีเมตตา และมักจะได้โชคจากบุคคลเพศหญิง เป็นต้น คุณผู้อ่านที่ ปัญจพรรค ศิลปินแห่งชาติที่ผมเคารพอย่างยิ่งก็มีโชคดีนี้อยู่ในดวงชะตาเหมือนกัน

คำถามแรก การงาน ตอนนี้ทำงานอิสระ เกี่ยวกับงานวิจัยด้านการตลาด และงานที่เกี่ยวกับการเมืองจะอันตรายหรือไม่

ผมอ่านจากดวงดาวว่า งานของคุณคงจะเป็นเรื่องงานเอกสาร งานที่ยากๆที่ต้องใช้ศิลปะในการพูด ศิลปะในการจัดเขียน ซึ่งก็น่าจะตรงกับสิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้

โดยส่วนตัว คุณบีบี เป็นคนที่มีใจสันโดษ มีโลกส่วนตัวสูง จึงเหมาะที่จะทำงานอิสระ นอกจากนี้ หากคุณจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับของเก่าแก่ๆ ของโบราณ งานที่ต้องอนุรักษ์ หรือ ติดต่อต่างประเทศ ก็น่าจะไปได้ดี

ดวงชะตาของคุณบีบี ไม่ใช่ดวงชะตาแบบหักโค่น รุนแรง หรือเสี่ยงตาย คงไม่น่าจะมีอันตรายจากการทำงานครับ เพียงแต่ ในช่วงปีสองปีที่ผ่านมา คุณอาจจะเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆขึ้นมา และ ระบบการเงินไม่สู้จะดีนัก ซ้ำยังมีเรื่องสับสนเปลือง เสียหายแบบไม่คาดคิดเกิดขึ้นด้วย

จากช่วงนี้ไปจนกระทั่งประมาณเดือนสิงหาคมปีหน้า คุณดูแลสุขภาพของคุณแม่ หรือ บุคคลเพศหญิงในบ้านสักคนนะครับ รวมทั้งคุณเองก็อาจจะมีเรื่องวุ่นวายใจ กลุ่มใจ หรือไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานได้

ดังนั้น งานของคุณซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเมืองก็ควรใช้ความรอบคอบเพิ่มอีกนิดนะครับ พยายามหลีกเลี่ยงการปะทะการมซึ่งหน้า หรือ หากคุณแต่งงานแล้ว ก็ให้ระวังการขัดแย้งในเรื่องชีวิตคู่ด้วยนะครับ

คำถามที่สอง สุขภาพ

เรื่องสุขภาพของคุณนั้น ผมเห็นอยู่เรื่องเดียวที่น่าจะเดือนก็คือ เรื่องเกี่ยวกับอวัยวะขยับถ่าย อวัยวะเพศ หรือ ท่อน้ำเชื้อ ต่อมลูกหมาก อะไรทำนองนี้

ทางที่ดีก็คือ หมั่นไปพบแพทย์เพื่อตรวจโรคที่ว่านี้ครับ

คำถามที่สาม ผมอยากบวชมากครับ แต่คิดที่ผมต้องดูแลคุณแม่ ซึ่งถ้าผมไปบวช ก็จะมีพี่ชายของผม ซึ่งปกติก็ช่วยดูแลคุณแม่ด้วยกัน ทุกวันนี้ ผมก็ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา พาคุณแม่ไปทำบุญที่วัด ใจผมอยากบวชมาก รบกวนช่วยดูให้ด้วยครับว่า ผมจะมีโอกาสได้บวชเป็นครั้งที่ 2 หรือไม่ และอีกนานเท่าไร

ดวงชะตาของคุณบอกว่า คุณมีครรลองในการดำเนินชีวิตที่ดี อยู่ในแนวทางที่ดี และมีโยกเกณฑ์ที่ดีที่สนับสนุนการออกบวชครับ

คุณเป็นคนมีจิตใจดีเป็นพื้น เป็นคนชอบสันโดษ จึงขอพยากรณ์ว่า คุณสามารถบวชได้ และสามารถมีชีวิตตามรอยพระบาทขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ครับ

ถามผมว่าเมื่อไหร่呢 ผมคิดว่า เงื่อนไขสำคัญก็คือ จิตใจของคุณจะต้องพร้อมเสียก่อนเป็นอันดับแรก แต่หากผมอ่านจากดวงชะตาของคุณ ก็ต้องทำนายว่า น่าจะเป็นประมาณหลังเดือนมีนาคม ปีพ.ศ. 2558 ไปแล้ว

หากคุณมีจิตใจที่โน้มนามาทางพุทธศาสนาอยู่แล้ว ลองใช้เวลาช่วงนี้ศึกษาตัวเอง ศึกษาพระธรรม คำสอน และ ทดลองปฏิบัติดูนะครับ หากคุณได้สร้างสมบุญบารมีมากพอ ก็คิดว่าน่าจะไปสู่ทางสงบตามแนวทางศาสนาพุทธได้ครับ

ผมขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ หากกำหนดวันบวชได้เมื่อไหร่ อย่าลืมแจ้งผมด้วยนะครับ จะขอไปร่วมในงานบุญครับ

ขอให้บุญส่งผลครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณบีบี ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่สะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลมาที่ [thammathipti@gmail.com](mailto:thammathipti@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

# พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ “คุณนฤมล” ครับ

